

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**  
**CỦA NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH LONG AN**  
**KHÓA X, NHIỆM KỲ 2021-2026**

**NGUYỄN TRÀ MY**

- Họ và tên: **NGUYỄN TRÀ MY**
- Sinh ngày 03/02/1985.
- Chức vụ, đơn vị công tác: Giáo viên, Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn cơ sở Trường THPT Hậu Nghĩa, Ủy viên Ban thường vụ Huyện đoàn Đức Hòa.

**CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG**

Được sinh ra và lớn lên trên quê hương Đức Hòa anh hùng, cùng khoảng thời gian học tập và công tác tại vùng Đồng Tháp Mười, nay tiếp tục cống hiến cho quê nhà, tôi cảm thấy vinh dự và hạnh phúc khi được UBMTTQ Việt Nam tỉnh Long An hiệp thương giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Là ứng cử viên đại diện cho ngành Giáo dục huyện Đức Hòa, đại diện cho tuổi trẻ huyện nhà, tôi mong muốn được góp một phần nhỏ công sức để xây dựng quê hương Long An nói chung, huyện Đức Hòa nói riêng ngày càng phát triển thịnh vượng. Nếu được cô bác, anh chị cử tri tín nhiệm bầu tôi làm đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ này, tôi sẽ nỗ lực tập trung làm tốt những công việc sau:

- Đề xuất với HĐND tỉnh quan tâm đến những chính sách về an sinh xã hội, góp phần hỗ trợ các tầng lớp thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, làm giàu trên chính quê hương của mình; xây dựng và phát huy các thiết chế văn hóa, sân chơi, khu vui chơi để thanh thiếu nhi và nhân dân được sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, luyện tập thể dục - thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần. Luôn lắng nghe, quan tâm đến nguyện vọng chính đáng của cử tri và thanh niên, đề xuất với các cấp có thẩm quyền tạo mọi điều kiện thuận lợi phát triển nguồn nhân lực trẻ phù hợp với nhu cầu của từng địa phương.

- Tham mưu đề xuất Ban Giám hiệu trường, Ban lãnh đạo xem xét đào tạo nguồn nhân lực trẻ, tăng cường công tác bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ này nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và quản lý giáo dục; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đoàn thanh niên trường phát huy hết tiềm lực góp phần giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh. Đặc biệt chú ý các giải pháp giảm thiểu vấn nạn bạo lực học đường đã và đang diễn biến phức tạp, đề xuất các mô hình tuyên truyền hiệu quả, nhiều sân chơi lành mạnh cho học sinh, tạo môi trường giáo dục an toàn, tiến bộ, phát huy vai trò chủ động của người học và nâng cao vị thế của người thầy, xứng đáng với sự tin cậy của quý phụ huynh học sinh, sự kỳ vọng của nhân dân.

- Phối hợp chặt chẽ 3 môi trường giáo dục bằng việc huy động các nguồn lực, tiếp tục đẩy mạnh phong trào khuyến học khuyến tài, góp phần tạo thêm nguồn lực xã hội đầu tư và phát triển giáo dục, tạo điều kiện tốt nhất để chăm lo cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tập trung huy động học sinh ra lớp giảm tỷ lệ học sinh bỏ học trên địa bàn huyện.

- Phối hợp với các ngành có liên quan, tập trung đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với nhiều đề án thiết thực. Tích cực tham gia, đề xuất những giải pháp tối ưu nhằm khắc phục tình trạng thất nghiệp của sinh viên vừa ra trường; chủ động tham mưu, đóng góp ý kiến về vấn đề xây dựng các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên. Chú trọng việc phân luồng học sinh THCS, THPT, phối hợp đào tạo nghề và giới thiệu việc làm giúp học sinh có định hướng phù hợp với yêu cầu của xã hội.

- Luôn quan tâm, gần gũi, tôn trọng và lắng nghe ý kiến của cử tri, phản ánh trung thực các vấn đề mà cử tri quan tâm. Thực hiện tốt chức năng giám sát việc thực thi các văn bản của HĐND các cấp và các cơ quan hữu quan, để bộ máy chính quyền thật sự trong sạch, công khai, minh bạch, năng động, thân thiện xứng đáng là chính quyền "của dân, do dân và vì dân". Tham gia đầy đủ các phiên họp của HĐND cấp tỉnh; thực hiện việc tiếp xúc cử tri đầy đủ theo quy định, giữ mối quan hệ mật thiết với cử tri và bà con nhân dân, theo dõi để phản hồi kết quả với cử tri kịp thời.

Trên đây là chương trình hành động của bản thân tôi. Nếu trở thành một đại biểu HĐND tỉnh, với phương châm của mình và sự tin tưởng, tín nhiệm của quý cử tri, tôi nguyện làm hết sức mình trên cương vị công tác, là một người thầy mẫu mực

luôn yêu thương học sinh, đồng thời phát huy hết tiềm năng sáng tạo và nhiệt huyết của thanh niên, tiếp tục học tập trau dồi kiến thức để không ngừng hoàn thiện mình phục vụ cho nhân dân ngày càng tốt hơn./.